

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÒN ĐẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17 /UBND-CA

Hòn Đất, ngày 15 tháng 01 năm 2019

V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trong phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng còn nhiều diễn biến phức tạp. Theo thống kê, 05 năm qua trên địa bàn tỉnh xảy ra 220 vụ cháy, làm chết 09 người, bị thương 09 người, thiệt hại về tài sản khoảng 92,22 tỷ đồng; trong đó, có 142 vụ cháy tại hộ gia đình, khu dân cư (chiếm tỷ lệ 64,54%) gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống an sinh của người dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy trong khu dân cư, hộ gia đình là do một số nơi chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm và thực hiện hết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC; công tác tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy chưa thường xuyên nên nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; tình hình vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều, nhất là tại các nhà chuyên đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, sử dụng làm kho chứa hàng hóa, cho thuê trọ... nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC; công tác kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư chưa thường xuyên; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được quan tâm đầu tư; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều bất cập.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, ngăn chặn kịp thời và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy trong khu dân cư. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 04/9/2015 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Công an huyện phối hợp với Phòng CS PCCC và CNCH Công an tỉnh và các ngành có liên quan rà soát, thống kê, kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư:

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, lên danh sách quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

Tổ chức công tác kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời phát hiện đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC.

Phối hợp với Đài truyền thanh huyện thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, sập, đổ.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện trong quá trình tham mưu đề xuất cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề, tại cụm dân cư mật phố... cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng thẩm định chặt chẽ các dự án, công trình trước khi triển khai xây dựng. Tăng cường kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong xây dựng. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện về PCCC theo thẩm quyền.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Đài Truyền thanh huyện thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin bài, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư; mở các trang, chuyên mục về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời công khai, nhân rộng những điển hình tiên tiến, phê phán các hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin địa chúng.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện, Phòng CS PCCC và CNCH tỉnh nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với Công an huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong các nhà trường. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh.

6. Đội Quản lý thị trường phối hợp các ngành chức năng Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm về cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra.

7. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công an huyện và các ngành liên quan hướng dẫn bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với các xã nông thôn mới.

8. Đề nghị Điện lực Hòn Đất tiến hành kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy điện tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện tốt các biện pháp an toàn PCCC về điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

9. UBND các xã, thị trấn tăng cường vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC và CNCH, gắn với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, thường xuyên nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng tổ chức, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH. Tổ chức công tác rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; tăng cường quản lý nhà nước về PCCC, đồng thời thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Trường hợp thiếu trách nhiệm, để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn gây thiệt hại nghiêm trọng thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Tiếp tục củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động lực lượng dân phòng theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ; đối với những khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để đảm bảo cho công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân biết để thực hiện. Giao Công an huyện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CS PCCC và CNCH tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PCCC và CNCH huyện;
- LĐVP, CV Lập;
- Lưu: VT, CAH.



